

Số: 207/BC-UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 16 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Thực hiện Công văn số 63/TP ngày 15/11/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ về báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. UBND phường Nguyễn Nghiêm báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo công chức liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp năm 2023 trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 010/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, kiên ngành năm 2023 trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/2/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 16/10/2023 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND phường Nguyễn Nghiêm về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm.

II. Kết quả đạt được

1. Công tác xây dựng, rà soát, kiên toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Phổ Quang đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật tại phường Nguyễn Nghiêm (Công nhận 9 tuyên truyền viên pháp luật).

2. Công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động khác liên quan

2.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đã được tổ chức tại hội nghị triển khai luật tại thị xã

Việc ban hành các kế hoạch: công chức tư pháp – hộ tịch đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ban hành Kế hoạch số 03/KH –UBND ngày 06/03/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;

- Tuyên truyền qua bảng led điện tử tại trụ sở UBND phường.

- Đài truyền thanh phường liên tục tiếp phát đầy đủ 2 lần/ngày các chương trình của đài cấp trên và thường xuyên thông báo, công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự .

- UBND phường tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai 6 cuộc tại 6 TDP với số lượng người tham gia 750 lượt người tham gia

- Công an phường Nguyễn Nghiêm tổ chức tuyên truyền 3 lượt tại các trường THCS Nguyễn Nghiêm, tiểu học Nguyễn Nghiêm với 2.105 người tham gia nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, phòng, tránh bạo lực học đường; Tuyên truyền về Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tác hại của thuốc lá điện tử, phòng chống xâm hại trẻ em.

- UBND phường phối hợp với hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền Luật hòa giải cơ sở năm 2013; Luật phổ biến pháp giáo dục pháp luật năm 2012 và các quy định pháp luật về thừa kế của Bộ luật dân sự 2015.

Thành phần tham dự: 06 tổ Hòa giải cơ sở, Tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể.

2.2. Kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và mô hình “Ngày pháp luật” tại địa phương

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11: UBND phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Phường ý nghĩa của ngày này đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. In 8 câu băng rôn tuyên truyền để tuyên truyền nơi công cộng theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa- Thông tin với tổng kinh phí 2.600.000 đồng

2.3. Việc tham gia phát động, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn

Ban hành Công văn số 160/UBND-TPHT ngày 12/6/2021 của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” do Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức; Công văn số 226/UBND-TPHT ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND phường về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Công văn số 238/UBND-TPHT ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm về việc cung cấp Hướng dẫn gợi ý trả lời câu hỏi và thời gian, địa điểm nộp bài dự thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” với hơn 50 bài dự thi.

2.4. Đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các Trang thông tin điện tử của phường

Trong năm, trên địa bàn phường chưa đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các Trang thông tin điện tử của phường.

2.5. Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật của phường triển khai thực hiện theo quy định, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trong địa bàn.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức khác: Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân; tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở,...

Đài Truyền thanh phường liên tục tiếp phát đầy đủ 2 lần/ngày các chương trình của đài cấp trên và thường xuyên thông báo, mở các bài tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật phòng chống tham nhũng, một số tình huống hòa giải thường gặp hằng ngày trong cuộc sống...

3. Tình hình triển khai, thực hiện Đề án, kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật do UBND phường chủ trì, phối hợp thực hiện

UBND phường cũng đã triển khai thực hiện Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của cấp thẩm quyền và tình hình thực tế của địa phương. Đến nay các mục tiêu của Chương trình, đề án cơ bản đã được hoàn thành: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã tạo được sự thống nhất giữa các ban, ngành, bộ phận chuyên môn. Huy động được sự phối hợp tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia vào công tác phổ biến pháp luật cho Nhân dân, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, ý thức tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường không ngừng được nâng cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Việc duy trì triển khai thực hiện các Chương trình, đề án trong thời gian đến là thực sự cần thiết, vì xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, nhiệm vụ

được phân công rõ ràng, bảo đảm tính khả thi và việc dễ dàng thực hiện đối với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể.

4. Hoạt động kiểm tra, theo dõi, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật

UBND phường xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và bản thân mỗi cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm trong khi thi hành công vụ. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL; tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của địa phương; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

5. Bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của UBND phường

Trong năm 2023, UBND phường đã bố trí 6000.000 đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Trong năm 2023, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhận được sự quan tâm của cấp thẩm quyền liên quan; nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này. Cùng với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể ở địa phương, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và Nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những bước phát triển mới, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, Luật PBGDPL đã tạo cơ sở pháp lý đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn phường.

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân

Còn chưa huy động được nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của phường có mặt còn hạn chế, còn kiêm nhiệm và chưa thực sự chủ động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vẫn còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung tuyên truyền còn chưa hấp dẫn,

nguồn lực bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng còn chưa triệt để; còn chậm triển khai tuyên truyền, phổ biến. Hình thức tuyên truyền chưa thu hút nhiều đối tượng, chủ yếu là thông qua các hội nghị, hội thi, chưa có hình thức mang tính chất đa dạng, hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng cán bộ, nhân dân cùng tham gia học tập và thực hiện. Hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn vẫn còn yếu, một số câu lạc bộ chưa được thành lập. Hạn chế lớn nhất trong công tác PBGDPL đối với các đối tượng đặc thù là họ có sự nhận thức chung và nhận thức pháp luật hạn hẹp do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, đối tượng thường tự ti, ít chịu tiếp xúc với chính quyền địa phương.

2. Đề xuất, kiến nghị

Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp cần hỗ trợ các xã, phường các nội dung tuyên truyền như biên soạn đề cương tuyên truyền, tờ gấp, các băng đĩa tuyên truyền,...

Tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền theo các Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, phường.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật năm 2024 thông qua các cuộc hội nghị, trên đài truyền thanh phường.

- Tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung Luật đã có hiệu lực pháp luật được cấp trên tập huấn đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức trên địa bàn phường

- Xây dựng Kế hoạch các tiêu chí để đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;

- Quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật;

- Tiếp tục kiện toàn các tổ hòa giải, thực hiện tốt các vụ việc tranh chấp dân sự phát sinh từ cơ sở kịp thời không để hồ sơ phát sinh vượt cấp tạo điểm nóng;

- Thực hiện tốt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. UBND phường Nguyễn Nghiêm báo cáo Phòng Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thị Hạnh

